



กรมป่าไม้ www.forest.go.th

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

๔๓๐ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕๓๑๖๖๔๔

ผู้ประสานงาน : จิตติพงษ์ ศาสตร์แก้ว

ตุลาคม ๒๕๕๔

กรมป่าไม้ เดินหน้าจัดการกับกลุ่มทำไม้พะยูน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายธีรยุทธ สมตน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เดินทางมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๘ , อบ.๙ และ อบ.๑๐ ในท้องที่อำเภอบุญศรี อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน ทันที โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทำให้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ดังนั้น ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ร่วมกันจัดทำแผนงานป้องกันปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เพื่อเสนออธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดอนุมัติแผนให้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันรักษาป่า และจัดตั้งชุดสายตรวจป้องกันรักษาป่า จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๒๐ คน รวมเป็น ๖๐ คน เพื่อปฏิบัติการกิจพิเศษในการตรวจป้องกันปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูน ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่วิกฤติ จำนวน ๓ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบุญศรี อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน ๔ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร โดยหวังว่าจะสามารถระงับยับยั้งการลักลอบทำไม้พะยูนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ได้ ทำให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ

ในด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยุง ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี กรมป่าไม้ กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการป้องกันรักษาป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี จะใช้มาตรการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจุดล่อแหลมในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะมีการสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และได้ขาดมากที่สุด